

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๕๕๓



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง กรณีการหลอกลวงประชาชนผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย เรื่อง ระมัดระวังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า กรณีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มอ้างว่ามีทุนจากต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือชาวไทยมุสลิมในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในราคาถูก โดยให้ประชาชนออกค่าใช้จ่ายเพียง ๑ ใน ๔ (ประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท) ซึ่งมีชาวไทยมุสลิมบางส่วนเข้าร่วมและชำระเงินไปแล้ว แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีชื่อปรากฏในบัญชีของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย

กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดประชาชนถูกหลอกลวงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จึงขอให้อำเภอพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำทางศาสนาอิสลามในพื้นที่ ได้แก่ คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงตามประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย

๒. หากพบการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวหรือในลักษณะอื่นใดอันเนื่องมาจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ให้อำเภอใช้กลไกของศูนย์ดำรงธรรมในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงอย่างรวดเร็ว

๓. ให้ติดตามข่าวสารในพื้นที่ว่ามีกรหลอกลวงผู้ประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในลักษณะอื่นๆ อีกหรือไม่ หากมีก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๒ และให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ให้รายงานจังหวัดทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณกต จารุพงศ์)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร.๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑,๐-๔๒๗๑-๖๖๓๗

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”



ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง รมัตระว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจาก
ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

ตามที่มีกรณีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มอ้างว่า มีทุนจากต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือชาวไทยมุสลิม
ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในราคาถูก โดยให้ประชาชนออกค่าใช้จ่ายเพียง ๑ ใน ๔ (ประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท)
ซึ่งมีชาวไทยมุสลิมบางส่วนเข้าร่วมและชำระเงินไปแล้ว แต่เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่มีชื่อปรากฏในบัญชี
ของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย นั้น

กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ขอแจ้งข้อเท็จจริง ดังนี้

๑. การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยมุสลิมจะต้องลงทะเบียนและชำระเงินประกัน
การเดินทางผ่านระบบออนไลน์ของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เท่านั้น
ซึ่งขณะนี้ได้ปิดระบบลงทะเบียนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

๒. การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเรียกเก็บจากผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ผ่านทางผู้ประกอบการฮัจย์
เป็นเงินจำนวน ๖๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโดยสารเครื่องบิน (ไป-กลับ) จำนวน ๓๗,๐๐๐ บาท ค่าพาหนะ
ค่าอาหาร และการบริการภายในประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน ๓๑,๐๐๐ บาท นอกจากนั้นจะมีค่าใช้จ่าย
ที่ผู้ประกอบการฮัจย์เรียกเก็บจากผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการอื่น ๆ
ตามระยะเวลา การบริการ และรูปแบบของการเดินทาง

๓. การจัดการบริการนำชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์นั้น จะต้องดำเนินการโดย
ผู้ประกอบการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จำนวน ๑๐๖ ราย เท่านั้น

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายชื่อผู้ประกอบการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตได้ที่ กองส่งเสริมองค์การศาสนาอิสลาม
และกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง โทร. ๐๒ ๒๒๑ ๐๑๕๒-๘ ต่อ ๓๑๘๖ หรือ <https://www.hajthailand.net/>
และหากได้รับความเสียหายจากการหลอกลวงของกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างเพื่อแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือจังหวัด ทุกแห่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภิต)

อธิบดีกรมการปกครอง

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย